

Số: 26/TB-MNCC

Cửu Cao, ngày 18 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đón học sinh trở lại trường học tập
sau đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Quý PHHS trường Mầm non Cửu Cao.

Căn cứ công văn số 166/UBND-VP ngày 11/03/2022 của UBND huyện Văn Giang về việc tổ chức hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội trong tình hình mới;

Căn cứ công văn số 71/ PGDĐT- CTTT ngày 11/03/2022 của Phòng GDĐT Văn Giang về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học và tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MNCC ngày 17/03/2022 của Trường Mầm non Cửu Cao về việc tổ chức đón trẻ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình cấp độ dịch tại địa phương. Trường Mầm non Cửu Cao trân trọng thông báo kế hoạch đón trẻ đến trường học trực tiếp như sau:

- Từ ngày **21/03/2022** nhà trường tổ chức đón trẻ của các khối mẫu giáo **3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi** đến trường học trực tiếp và tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường.

- Từ ngày **01/4/2022** căn cứ vào tình hình dịch trên địa bàn xã nhà trường xin ý kiến các cấp để tiếp tục tổ chức đón trẻ khối **Nhà trẻ** đến trường học trực tiếp và tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường phù hợp với điều kiện thực tế.

- Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay trở lại học tập đạt kết quả cao nhất, Nhà trường đề nghị Quý PHHS phối hợp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa sau:

+ Hằng ngày trước khi đưa trẻ đến trường phụ huynh đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà, nếu có triệu chứng mắc bệnh COVID-19 thì chủ động báo cáo với nhà trường để cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị. Cha mẹ cho trẻ ở nhà nếu trẻ đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cha mẹ cho trẻ ở độ tuổi được tiêm vắc-xin COVID-19 đi tiêm phòng theo hướng dẫn của y tế địa phương.

+ Thông tin thường xuyên hằng ngày cho giáo viên chủ nhiệm về tình hình sức khỏe của trẻ.

+ Khi đưa, đón con tới trường cha mẹ trẻ phải tuân thủ nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế, đưa con tới cổng trường và ra về ngay, không tập trung đông người tại khu vực cổng trường.

+ Cha mẹ trẻ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đưa, đón con. Nếu cha mẹ trẻ và người đưa đón trẻ có biểu hiện hiện sốt, ho, khó thở hoặc thuộc diện phải cách ly theo quy định thì không được đưa, đón trẻ.

+ Thực hiện đeo khẩu trang cho trẻ trên đường đến trường và trên đường đón trẻ về nhà. Rửa tay, khử khuẩn cho trẻ trước khi đến trường và khi về nhà.

Trên đây là thông báo của trường Mầm non Cừu Cao về việc phối hợp thực hiện giữa nhà trường và PHHS trong thời gian đón trẻ đến trường học trực tiếp.

Kính mong Quý phụ huynh học sinh quan tâm thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Phụ huynh HS;
- CB, GV;
- Lưu: VT



Nguyễn Thị Minh Hải